



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นั้น

ปรากฏว่า มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จึงขอเพิ่มข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ดังนี้

๑. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม จำกัดสถานที่สอบประเมินสมรรถนะเฉพาะผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ญาติหรือผู้ติดตามเข้าไปในบริเวณสถานที่ประเมินสมรรถนะ โดยมีเจ้าหน้าที่คัดกรองประจำจุดผ่านเข้า – ออก เพื่อลดความแออัดของผู้เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ

๒. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณที่เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะและในเวลาที่เข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ และจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ระหว่างรอเข้าตัวอาคารเพื่อเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ

๓. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต้องมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากมีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวกจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาดและให้อยู่ในการพิจารณาของประธานห้องสอบในการจัดหาสถานที่ในการประเมินที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณประตูด้านหน้าก่อนเข้าอาคารประเมินสมรรถนะและประตูด้านหน้าก่อนเข้าห้องประเมินสมรรถนะ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวรชนิษฐ์ ประทักษิธร)

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป